

Số: 7646/BCT-TKNL

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2024

V/v mời tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2024

Kính gửi: *Quý Công ty*

Thực hiện triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phát động Giải thưởng “Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2024”.

Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, qua đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Tổ chức kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng đối với doanh nghiệp đạt Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2024 bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp thuộc Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (mức tiêu thụ năng lượng ≥ 1000 TOE/năm): 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích và 01 giải đặc biệt của Hội đồng giám khảo giành cho giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, áp dụng công nghệ mới, có khả năng nhân rộng; Các doanh nghiệp đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận và Cúp lưu niệm của Ban tổ chức.

- Đối với doanh nghiệp ngoài Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (có mức tiêu thụ năng lượng từ 500 đến <1000 TOE/năm): 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích; các doanh nghiệp đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận và Cúp lưu niệm của Ban tổ chức.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ bình chọn và trao Kỷ niệm chương cho cá nhân là cán bộ Quản lý năng lượng hoặc Phụ trách kỹ thuật đã có thành tích xuất sắc (trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp) khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại đơn vị.

Chi tiết thể lệ Giải thưởng được đăng tải tại địa chỉ: